

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑**  
**วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุม ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานกรรมการ
๒. นางอารีย์ โสมวดี		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายพิรพันธ์ คอทอง	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการ
๕. นางสาวพัชราพรรณ สิทธิพงศ์	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๖. นายครรชิต สุขเสถียร	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	กรรมการ และเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ติตราชการ
๒. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑๖ คน

**เริ่มประชุมเวลา** ๑๓.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ภายหลังจากการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒.๑ การแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า เนื่องจาก พ.ร.บ. การบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวกำหนดให้กองทุนใดๆ ที่มีระเบียบ ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง พ.ร.บ. การบริหารทุน ภายใน ๒ ปี ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตาม พ.ร.บ.การบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จากการแก้ไขระเบียบฯ ดังกล่าว ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ จากคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๒ รายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า ผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้

๑) ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กองทุนหมุนเวียนฯ อนุมัติเงินกู้ให้เกษตรกรและผู้ยากจนรวมทั้งสิ้น ๓๒,๐๘๕ ราย จำนวนเงิน ๖,๕๒๔.๕๗ ล้านบาท จำนวนที่ดินที่ช่วยเหลือหรือซื้อคืน ๒๙๑,๖๗๒-๒-๔๐.๒ ไร่

๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) กองทุนหมุนเวียนฯ มีลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๑๐,๑๖๑ ราย มียอดต้นเงินกู้คงเหลือรวมทั้งสิ้น ๒,๘๙๔.๗๖ ล้านบาท จำแนกเป็นหนี้ปกติจำนวน ๒,๓๓๘.๓๗ ล้านบาท และหนี้ค้างชำระจำนวน ๕๕๖.๓๙ ล้านบาท

๓) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) กองทุนหมุนเวียนฯ ได้รับชำระหนี้รวมทั้งสิ้น ๑๙๖.๔๐ ล้านบาท จำแนกเป็นเงินต้นจำนวน ๑๓๕.๓๘ ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน ๖๑.๐๒ ล้านบาท

สถานะการเงินของกองทุนฯ ดังนี้

๑) ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) กองทุนหมุนเวียนฯ มีสินทรัพย์สุทธิ ๓,๓๐๑,๒๑๕,๑๕๖.๖๘ บาท

๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน ๗๑๐ ล้านบาท

๓) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กองทุนหมุนเวียนฯ มียอดเงินคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๗๓๙,๐๗๙,๐๓๐.๘๖ บาท

การดำเนิน...

การดำเนินการกับลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ดังนี้

๑) ดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนฯ ที่จึงใจผิดนัดชำระหนี้และผิดสัญญาเงินกู้จำนวน ๑๕๔ คดี จำนวนเงิน ๘๑.๑๒ ล้านบาท ดำเนินการจนเป็นที่ยุติแล้วจำนวน ๔๐ คดี จำนวนเงิน ๒๙.๑๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๑๔ คดี จำนวนเงิน ๕๑.๘๙ ล้านบาท

๒) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑) ลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว จำนวน ๕๕ ราย จำนวนต้นเงินกู้คงเหลือ ๘,๑๒๐,๓๕๓.๙๑ บาท

๓) การประนอมหนี้ (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑) ลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ประนอมหนี้ ๒๘๙ รายจำนวนต้นเงินกู้คงเหลือ ๑๑๗,๙๗๘,๒๐๙ บาท

๔) กองทุนหมุนเวียนฯ ดำเนินการตัดหนี้สูญของลูกหนี้กองทุนฯ จำนวน ๒๘ ราย จำนวนเงิน ๓,๘๒๓,๙๓๓.๔๐ บาท

การบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้

๑) ดำเนินการบริหารจัดการลูกหนี้คงเหลือโดยจัดชั้นลูกหนี้กองทุนฯ ปีละ ๑ ครั้ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๑๐,๑๙๕ ราย วงเงินรวม (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) จำนวน ๓,๒๑๘.๒๙๑ ล้านบาท และได้ส่งข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ให้ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด เร่งรัดติดตามหนี้ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานระหว่าง สป.กษ. กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งได้ประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อร่วมดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้และพัฒนาฟื้นฟูอาชีพตามความต้องการและตามความเหมาะสมกับศักยภาพของลูกหนี้

๒) ติดตามและสร้างความเข้าใจกับลูกหนี้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ตามมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายจำนวน ๓๕๐ ราย ซึ่ง สกร. ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๓๗๑ ราย (เกินกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๑ ราย)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางอารีย์ โสมวดี) ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมการรายงานข้อมูลลูกหนี้กองทุนฯ ที่ถูกดำเนินคดีโดยศาลมีคำพิพากษาแล้วและอยู่ระหว่าง ธ.ก.ส. ติดตามการชำระหนี้ และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของกรมบังคับคดี ว่าฝ่ายเลขานุการฯ มีวิธีดำเนินการติดตามลูกหนี้ดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งในการรายงานงบสถานะการเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ในครั้งต่อไป ควรแนบเอกสารรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปดำเนินการในการรายงานครั้งต่อไป

**เรื่องที่ ๒.๓ ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ กองทุนหมุนเวียน  
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน**

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ในเบื้องต้นมีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ ๓.๘๐๘๔ คะแนน และหากเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานมีความคลาดเคลื่อน ขอให้แจ้งเหตุผลพร้อมส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งกองทุนฯ เห็นว่าผลการดำเนินงานมีความคลาดเคลื่อน จึงได้ส่งเอกสารชี้แจง โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งยืนยันผลการประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับ ๓.๘๐๘๗ คะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นควรให้กองทุนหมุนเวียนฯ ปรับการบริหารจัดการตัวชี้วัดด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่มีระดับคะแนนน้อย ให้มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส) เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมืองานด้านสารสนเทศของกองทุนหมุนเวียนฯ ให้มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นในปีบัญชี ๒๕๖๑

**เรื่องที่ ๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑**

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (มีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษา) และผู้บริหารของ ๒ หน่วยงานได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ของกรมบัญชีกลาง มีข้อสังเกตดังนี้

๑) การควรวรรณหรือยุบรวมนกองทุนที่มีพันธกิจที่คล้ายคลึงกัน และซ้ำซ้อนกัน ควรถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนแก่เกษตรกรและผู้ยากจนและการดำเนินงานในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

๒) ควรมีการศึกษาความต้องการที่แท้จริง (Real Demand) ของเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ความครอบคลุมของการให้บริการและสนับสนุน รวมทั้งปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓) ควรทบทวนข้อตกลงค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ระหว่างกองทุนฯ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในบันทึกข้อตกลงของทั้งสองหน่วยงาน

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงมีจำนวนตัวชี้วัด ๑๓ ตัวชี้วัด ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดด้านที่ ๔ เป็นตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนดเกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกทุน)

**มติที่...**

**มติที่ประชุม** รับทราบ และเห็นควรให้กองทุนหมุนเวียนฯ ทบทวนข้อตกลงค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ระหว่าง สป.กษ. กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน ของกรมบัญชีกลาง  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๓.๑ การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  
เพื่อเป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งผู้จัดการกองทุนหมุนเวียนฯ จะเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ และตามกฎหมายกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เป็นผู้จัดการกองทุนหมุนเวียนฯ และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เป็นผู้จัดการกองทุนหมุนเวียนฯ และเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ

เรื่องที่ ๓.๒ โครงสร้างการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า ตามกฎหมายกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักบริหารกองทุนฯ มีการแบ่งกลุ่ม/ฝ่าย การบริหารภายใน เป็น ๓ กลุ่ม ๑ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน กลุ่มติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน และกลุ่มรับเรื่องร้องเรียน โดยมีกลุ่ม/ฝ่ายรับผิดชอบงานกองทุนหมุนเวียนฯ ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน กลุ่มติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและอัตรากำลัง ดังนี้

กลุ่ม/...

กลุ่ม/	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวน (อัตรา)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน		ข้าราชการ	๑
ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ งานธุรการ การเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานยานพาหนะ และจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนฯ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน	๒ ๓ ๕
กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตามระเบียบฯ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายมาตรการและแผนงานในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ข้าราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน	๑ ๔ ๒ ๑๒
กลุ่มติดตามและพัฒนาพื้นที่ฟูอาซีฟเกษตรกรและผู้ยากจน อำนวยการและประสานงานในการพัฒนาส่งเสริมช่วยเหลือ สนับสนุน และฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรและลูกหนี้กองทุนฯ ตลอดจนรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ และรายงานสถิติผลการดำเนินการช่วยเหลือ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร	ข้าราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน พนักงานกองทุน	๑ ๗ ๑ ๑ ๕
		รวม	๔๕

ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้จ้างเหมาเจ้าหน้าที่(จ้างเหมาบริการ) เพื่อช่วยเหลือจังหวัดในการดำเนินงานกองทุนฯ จำนวน ๓๕ คน ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑

เนื่องจาก...

เนื่องจากตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักบริหารกองทุนฯ ไม่มีภารกิจด้านกฎหมาย การตรวจสอบภายใน และการเงิน การบัญชี สป.กษ. จึงมอบหมายให้ สำนักกฎหมาย รับผิดชอบด้านคดี สำนักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ และกองคลัง (กลุ่มเงินนอกงบประมาณ) รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์

จึงขอเสนออนุมัติโครงสร้างกองทุนหมุนเวียนฯ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกองทุนฯ และขอความเห็นชอบนำหลักเกณฑ์การจ้างเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ วัน เวลาทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มาถือปฏิบัติในการจ้างพนักงานกองทุนฯ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอมติให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงสร้างกองทุนหมุนเวียนฯ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกองทุนฯ และเห็นชอบนำหลักเกณฑ์การจ้างเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ วัน เวลาทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มาถือปฏิบัติในการจ้างพนักงานกองทุนฯ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขโครงสร้างกองทุนฯ (ตาราง) ในระเบียบวาระฯ ให้สอดคล้องกับการนำเสนอด้วย

**เรื่องที่ ๓.๓** แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑  
กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ในคราวประชุม กชก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ๕๓,๐๐๒,๓๓๕ บาท (ห้าสิบล้านสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ และอนุมัติกรอบวงเงินรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐๕,๖๓๖,๗๒๑.๑๗ บาท และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของกองทุนฯ จึงขอเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” ตามเดิม ภายในกรอบวงเงิน จำนวน ๘๐๕,๖๓๖,๗๒๑.๑๗ บาท ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอมติให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ และอนุมัติกรอบวงเงินรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐๕,๖๓๖,๗๒๑.๑๗ บาท โดยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน”

เรื่องที่ ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า การดำเนินการในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ผ่านมา กชก. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) เพื่อช่วยในการดำเนินงาน จำนวน ๕ คณะ (อชก. เขต, อชก. ส่วนอำเภอ, อชก. กทม., อชก. ส่วนจังหวัด, อชก. ส่วนกลาง) โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดย อชก. เขต และ อชก. ส่วนอำเภอ พิจารณา ไม่เกินรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อชก. กทม. และ อชก. ส่วนจังหวัด พิจารณา รายละเกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ อชก. ส่วนกลาง พิจารณา รายละเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินรายละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กชก.

โดยเพื่อให้มีคณะกรรมการช่วยดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ จึงขอเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ใช้ชื่อย่อ (อบก.) โดยมีองค์ประกอบเพียง ๓ คณะ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และส่วนอำเภอ โดยคงวงเงินและโครงสร้างของ อชก. แต่ไม่จัดตั้งคณะกรรมการในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถิติผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีการอนุมัติเงินกู้ รวมจำนวน ๔,๕๗๐ ราย เป็นการอนุมัติโดย อชก. เขต และ อชก. กทม. เพียง ๑๐ ราย เท่านั้น ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ ที่ประสงค์กู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ สามารถยื่นเรื่องได้ที่ส่วนกลาง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และเห็นควรปรับแก้องค์ประกอบคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ โดยตัดผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนออก เนื่องจากมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นอนุกรรมการแล้ว ก่อนนำเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

เรื่องที่ ๓.๕ การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กชก. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน โดยมอบให้ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนอำเภอ และเขต แต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน มีหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน กรณีมีข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์การประเมินราคาหลักประกัน ของ ธ.ก.ส. จากเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ขอกู้เงินกองทุนฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ จึงขอเสนอขอยกเลิกมติ กชก. ดังกล่าว และเพื่อให้มีคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกันมีการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน ในระดับจังหวัดและคณะทำงานส่วนกลาง มาเพื่อพิจารณา

มติที่...



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกมติ กชก. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน และมีมติให้การประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกันของ ธ.ก.ส. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินที่ ธ.ก.ส. ใช้ ก็ใช้ราคากลาง ธ.ก.ส. ราคาซื้อขายและราคาประเมินของกรมที่ดินอยู่แล้ว

**เรื่องที่ ๓.๖** ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีประเด็นไม่ชัดเจน เช่น ปรากฏคำว่า “เกษตรกรผู้ยากจน” อยู่ในระเบียบฯ ซึ่งไม่มีนิยามของคำดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” “เกษตรกร” “ผู้ยากจน” และ “ผู้กู้ยืม” ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบที่ได้รับการแก้ไขทั้ง ๒ ฉบับ อีกทั้งมีบางหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการจึงได้ร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนำระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาปรับแก้ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ จะนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว มีมติเห็นชอบ

**เรื่องที่ ๓.๗** หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า ในอดีตที่ผ่านมา กชก. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนหลายครา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งมีบางมติไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และยังไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ ที่แก้ไข ทั้ง ๒ ฉบับ อีกทั้งมีข้อเรียกร้องจากเกษตรกรให้แก้ไขเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เช่น เกณฑ์การพิจารณา “เจ้าหนี้” ให้เพิ่มเจ้าหนี้ อีก ๒ ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ จำกัด ฝ่ายเลขานุการ จึงขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนโดยออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามในประกาศฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการส่วนต่างๆ ถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบทุกข้อ ยกเว้น กรณีการให้พนักงานบริษัทและพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน สามารถยื่นกู้ได้ โดยให้คงข้อความมติ กชก. เดิม และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนลักษณะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมครอบคลุมถึงบริษัทลีสซิ่ง จำกัดและบริษัทบริหารสินทรัพย์ จำกัด หรือไม่ ก่อนนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไป

เรื่องที่ ๓.๘ หลักเกณฑ์การอนุมัติให้ตัดหนี้สูญและการประนอมหนี้ ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้  
กรรมการและเลขานุการฯ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กชก. ในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ตัดหนี้สูญ หรือการ  
ประนอมหนี้ ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อ  
การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๘ (๘) และมอบอำนาจพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนกลาง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทน กชก. ต่อไป  
โดย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่างหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ตัดหนี้สูญและการประนอมหนี้ ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถ  
ชำระหนี้ได้ โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาปรับแก้ข้อความให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย  
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยปรับแก้นิยาม  
“คณะกรรมการ” จากเดิม “คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน” เป็น “คณะกรรมการบริหาร  
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” และ “ระเบียบบริหารกองทุน” จากเดิม “ระเบียบว่าด้วย  
การบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.๒๕๔๗” เป็น “ระเบียบว่าด้วยการ  
บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.๒๕๖๑” และอำนาจอนุมัติการตัดหนี้สูญ  
และการประนอมหนี้ จาก ข้อ ๘ (๘) เป็น ข้อ ๘ (๑๐) ในส่วนสาระสำคัญอื่นๆ ไม่มีการแก้ไข จึงเสนอที่ประชุม  
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ตัดหนี้สูญและการประนอมหนี้ ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถ  
ชำระหนี้ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การอนุมัติให้  
ตัดหนี้สูญและการประนอมหนี้ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

เรื่องที่ ๓.๙ บันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงวันที่  
๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ กชก. ซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร เป็นตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในกิจการของ  
กองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ดำเนินการทางกฎหมาย  
กับลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ และดำเนินการทางธุรกรรมการเงินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ จึงขอเสนอที่  
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อพิจารณา เห็นชอบ  
บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่  
๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฯ มีข้อความบางส่วนของที่ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้บันทึกข้อตกลงฯ มีผลใช้บังคับ  
ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

ฝ่ายเลขานุการฯ...

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเจรจาตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับใหม่ และหากดำเนินการเจรจาตกลงตามบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จักได้นำเรียนคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ถือใช้บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ๒๕๔๖ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ไปก่อน และเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเจรจาตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ต้องมีการทบทวนข้อตกลงค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ระหว่างกองทุนฯ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

**เรื่องที่ ๓.๑๐** เห็นชอบให้ใช้คู่มือกรอบเวลาและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

กรรมการและเลขานุการฯ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กชก. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้คู่มือกรอบเวลาและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนพิจารณาเห็นชอบการใช้คู่มือกรอบเวลาและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนต่อไป เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการใช้คู่มือกรอบเวลาและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ใช้คู่มือกรอบเวลาและแนวทางการติดตามการชำระหนี้ในการปฏิบัติงานของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนต่อไป โดยให้แยกแนวทางการติดตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับการจูงใจให้ลูกหนี้ชำระคืนตามสัญญา บรรจุไว้ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ

**เรื่องที่ ๓.๑๑** แผนการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง กองทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กองทุนหมุนเวียนฯ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้กองทุนหมุนเวียนฯ จัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง กองทุนหมุนเวียนฯ ได้ดำเนินการทบทวนรายละเอียดของคู่มือฉบับเดิม เทียบกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดของปีบัญชีปัจจุบัน ซึ่งปรากฏว่า องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเกณฑ์เดิม ประกอบกับผลการประเมินของปีที่ผ่านมาคู่มือการ

บริหารความเสี่ยงดังกล่าว มีองค์ประกอบครบถ้วนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ดังนั้น คู่มือดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในบัญชี ๒๕๖๑ ต่อไป และเพื่อให้คู่มือดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้นำข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เรื่องการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาเทียบกับปีที่ดำเนินการในปัจจุบันมาระบุเพิ่มเติมในการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มเติมตารางการวิเคราะห์ดังกล่าวลงในคู่มือฉบับบัญชี ๒๕๖๑ เพื่อให้คู่มือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กองทุนหมุนเวียนฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนหมุนเวียนฯ ได้ดำเนินการจัดทำทุกปีตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ กองทุนหมุนเวียนฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนหมุนเวียนฯ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดให้แผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมุนเวียนฯ (เอกสารแนบ) อย่างไรก็ตาม กองทุนหมุนเวียนฯ ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไปพลางก่อนแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินงาน ควรปรับให้เหมาะสม และกำกับกำกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

วรรณิกา ฐิติ

(นางสาววรรณิกา ฐิติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

อนุ อนุ

(นายครรชิต สุขเสถียร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เรื่องที่ ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า การดำเนินการในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ผ่านมา กชก. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) เพื่อช่วยในการดำเนินงาน จำนวน ๕ คณะ (อชก. เขต, อชก. ส่วนอำเภอ, อชก. กทม., อชก. ส่วนจังหวัด, อชก. ส่วนกลาง) โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดย อชก. เขต และ อชก. ส่วนอำเภอ พิจารณาฯ ไม่เกินรายละเอียด ๓๐๐,๐๐๐ บาท อชก. กทม. และ อชก. ส่วนจังหวัด พิจารณาฯ รายละเอียดเกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินรายละเอียด ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ อชก. ส่วนกลาง พิจารณาฯ รายละเอียดเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินรายละเอียด ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กชก.

โดยเพื่อให้มีคณะกรรมการช่วยดำเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ จึงขอเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ใช้ชื่อย่อ (อบก.) โดยมีองค์ประกอบเพียง ๓ คณะ ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และส่วนอำเภอ โดยคงวงเงินและโครงสร้างของ อชก. แต่ไม่จัดตั้งคณะกรรมการในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถิติผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีการอนุมัติเงินกู้ รวมจำนวน ๔,๕๗๐ ราย เป็นการอนุมัติโดย อชก. เขต และ อชก. กทม. เพียง ๑๐ ราย เท่านั้น ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ ที่ประสงค์กู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ สามารถยื่นเรื่องได้ที่ส่วนกลาง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และเห็นควรปรับแก้องค์ประกอบคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ โดยตัดผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนออก ก่อนนำเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

เรื่องที่ ๓.๕ การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน

กรรมการและเลขานุการ (นายครรชิต สุขเสถียร) แจ้งว่า กชก. ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน โดยมอบให้ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนอำเภอ และเขต แต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน มีหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน กรณีมีข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์การประเมินราคาหลักประกัน ของ ธ.ก.ส. จากเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ขอกู้เงินกองทุนฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ พบว่า มีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ จึงขอเสนอขอยกเลิกมติ กชก. ดังกล่าว และเพื่อให้มีคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกันมีการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ร่างคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานร่วมประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักประกัน ในระดับจังหวัดและคณะทำงานส่วนกลาง มาเพื่อพิจารณา

มติที่...